



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข) พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ
ได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ได้ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ของ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ที่กำหนดให้ผู้ที่จะถือว่า
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์
การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๖ ราย (รายละเอียดตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดังนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ตำแหน่ง	วัน เดือน ปี	เวลา	วิธีการประเมิน	สถานที่
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (กำหนดรายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.-๐๙.๐๐ น.)	การสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค)	ณ ห้องประชุม บัวระวง ชั้น ๓ อบจ. ลำพูน

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรรต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

๒.๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลาที่กำหนดตามตารางข้างต้น ณ ห้องประชุมบัวระวง ชั้น ๓ ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกที่กำหนดให้ถือว่าเป็นผู้ละสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือหากมารายงานตัวหลังเวลาเริ่มดำเนินการคัดเลือกไปแล้วโดยไม่มีเหตุผลอันควร คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการคัดเลือก

๒.๒ การคัดเลือกจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการคัดเลือกตามที่กำหนดไว้

๒.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ จะต้องนำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เสนอต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์

๒.๔ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๔.๑ การแต่งกาย ให้แต่งกายในชุดสุภาพ กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ-กระโปรง สุภาพบุรุษสวมเสื้อ-กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ห้ามสวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขนและเสื้อยัด ห้ามใส่รองเท้าแตะ และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

๒.๔.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้ารับคัดเลือกฯ และบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันประเมินเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

๒.๔.๓ การเข้ารับการคัดเลือก จะให้ผู้มีรายชื่อที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐาน เอกสารที่กำหนดแล้วเข้าสอบตามลำดับเลขประจำตัวสอบ

๒.๔.๔ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๒.๔.๕ ขณะที่รอเข้ารับการคัดเลือก ให้นั่งบริเวณที่จัดให้ ไม่พูดคุยส่งเสียงดังหรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้าสัมภาษณ์ทันทีที่เรียก และจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบแล้วเท่านั้น

๒.๔.๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบโดยเคร่งครัด

๒.๔.๗ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือก หรือทุจริต หรือกระทำอันส่อไปในทางทุจริตในการคัดเลือกครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาจพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือกและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอีกต่อไป

อนึ่ง หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ แม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตามประกาศฉบับนี้ ก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเสริมชัย ลีเชียววงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประธานกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ

ภาคผนวก ก

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงวันที่ ๒๗/ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับที่	เลขที่ ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวณัฐริกา ประสงค์ทรัพย์	
๒	๐๕	นางสาวอภิสร่า คำบุญมา	
๓	๐๙	นางทิพวัลย์ วันนุ	
๔	๑๐	นางสาวสุพัตรา เรืองสวัสดิ์	
๕	๑๑	นางสาวศิริพร แก้วกำเนิด	
๖	๑๓	นางสาวชมภูณัฐ ต๊ะชุมภู	